

Số: **48 21** /BCN-CLH

V/v giải thích vướng mắc
trong xuất khẩu khoáng sản.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 3448/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Giải thích khoản a, điểm 1, phần II về tiêu chuẩn khoáng sản được phép xuất khẩu, được khai thác từ các mỏ không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước.

Nguồn gốc của khoáng sản khai thác được thể hiện tại Giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, tại Giấy phép khai thác có các thông tin về tên gọi và địa danh mỏ hoặc điểm mỏ được phép khai thác (việc xuất trình Giấy phép khai thác khoáng sản đã được quy định tại khoản a, điểm 2, phần II của Thông tư).

Việc xác định mỏ không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước căn cứ vào các cơ sở sau:

- Căn cứ vào Quyết định phê duyệt các dự án Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản do Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng chủ trì lập và được Thủ tướng Chính phủ (hoặc ủy quyền cho Bộ quản lý ngành) phê duyệt. Tại các Quyết định trên, phần Phụ lục bao gồm danh mục các mỏ cần thăm dò và các mỏ đưa vào khai thác trong kỳ quy hoạch. Các mỏ có tên trong 2 danh mục trên là đối tượng nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước. **Như vậy các mỏ và điểm mỏ không nằm trong các danh mục trên sẽ là đối tượng không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước và được phép xuất khẩu.**

Tình hình thực hiện các quy hoạch khoáng sản do Bộ Công nghiệp quản lý đến nay như sau:

- Đã có 2 dự án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là Quy hoạch quặng sắt (Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006) và Quy hoạch quặng chì - kẽm (Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2006); Quy hoạch titan và bauxit đã trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét phê duyệt, còn các dự án Quy hoạch khác đang tổ chức lập và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2006.

- Các Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đã được gửi cho các cơ quan nhà nước và các địa phương liên quan, Tổng cục Hải quan có thể tham khảo tại cơ quan chủ quản, Công báo hoặc Web site của Bộ Công nghiệp.

Đối với những loại khoáng sản chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, để xác định các mỏ có nằm trong quy hoạch và cần đối phục vụ cho chế biến trong nước hay không, Bộ Công nghiệp có thể xác nhận trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và cơ quan Hải quan cho từng trường hợp cụ thể.

2. Tại điểm 6, phần II của Thông tư số 02/2006/TT-BCN có quy định: Trường hợp khoáng sản đã qua phân loại, tuyển rửa... Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện.

Nội dung trên được giải thích như sau: Thực tế trong quá trình sản xuất, một số loại khoáng sản do kiến tạo địa chất có hàm lượng kim loại nhỏ, cho dù tuyển rửa qua nhiều công đoạn cũng không nâng hàm lượng để đạt tiêu chuẩn quy định tại danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu quy định tại Thông tư, một số lượng đuôi được thải ra trong quá trình tuyển rửa (mangan, ilmenite..), các loại sản phẩm trên, trong nước không có nhu cầu, nếu loại bỏ thì lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, hoặc một số chủng loại khoáng sản tại thời điểm ban hành Thông tư 02 chưa xuất hiện khách hàng và nhu cầu xuất khẩu, vì vậy chưa đưa vào danh mục xuất khẩu. Đối với các trường hợp trên, tùy theo tình hình và phải qua kiểm tra thực tế để Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng sẽ xác nhận giải quyết việc xuất khẩu cụ thể, không có hướng dẫn trước được.

Trong quá trình lập và ban hành Thông tư 02, Bộ Công nghiệp đã tổ chức hội thảo và lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp liên quan, tuy nhiên, trong Thông tư không thể đề cập hết tất cả các tình huống trong thực tế xảy ra. Trong các trường hợp trên, Bộ Công nghiệp sẵn sàng hợp tác với cơ quan Hải quan và các cơ quan hữu quan khác giải quyết vướng mắc để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản.

Trên đây là một số ý kiến giải thích của Bộ Công nghiệp, đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu và thông báo cho các Hải quan cửa khẩu để thống nhất thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký: Đỗ Hữu Hòa**

SAO Y BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2006

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Đình Phiên

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: 4339 /SY-VP

Nơi nhận:

- Cục HQ các Tỉnh, TP;
- Lưu VT, GSQL.